

THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; dù về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phát triển, hạnh phúc. Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất quan điểm: Cải cách chính sách tiền lương phải bảo đảm tính tổng thể, hệ

thống, đồng bộ, kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục hiệu quả những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương hiện hành; tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; có lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nguồn lực của đất nước. Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất một số nội dung cải cách mang tính đột phá về chính sách bảo hiểm xã hội như: xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng nhằm tăng độ bao phủ, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng hưu trí theo hướng linh hoạt, đồng thời

với việc điều chỉnh công thức tính lương hưu theo nguyên tắc công bằng, đóng - hưởng, chia sẻ... Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nắm chắc nội dung của các nghị quyết, thống nhất nhận thức để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết,

kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) theo hướng dẫn của Trung ương trong thời gian tới. Nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc về hội nghị và những nội dung, vấn đề trung ương bàn, cho ý kiến. Văn phòng Tỉnh ủy chủ động chuẩn bị điều kiện cho hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong thời gian tới chỉ đạo cụ thể hóa nội dung trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) để làm cơ sở cho các sở, ngành, địa phương

xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương, đơn vị chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) làm cơ sở vững chắc cho việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội mà Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã đề ra. Các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời tích cực, chủ động triển khai tuyên truyền để cập các nội dung cơ bản, nghị quyết, các quyết sách quan trọng trung ương ban hành và các vấn đề liên quan đến việc triển khai, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA...

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ số 6.

thứ năm này. Tại phiên họp, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ số 6. Cho ý kiến về dự án Luật Trồng trọt, các đại biểu tổ số 6 đề nghị cần cụ thể hóa Luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khẳng định vị trí quan trọng của trồng trọt trong nền sản xuất của Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng, quy định trong dự thảo Luật còn nặng về các thủ tục hành chính, hành lang pháp lý tạo điều kiện khuyến khích cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động chưa được cụ thể hóa. Bên cạnh đó, bổ sung đưa vào nội dung báo cáo nguồn gen quý giống bản địa có giá trị kinh tế.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chúc mừng Đại đức Thích Thanh Mãn.



Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Đại đức Thích Thanh Chương.



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Tú.

địa bàn huyện Kiến Xương đón mùa đại lễ Phật đản hoan hỷ, an lạc và hạnh phúc, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tình thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử huyện Kiến Xương nói riêng, trong tỉnh nói chung tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thực hiện phương châm: "Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội" để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tạo mọi điều thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo và các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật. Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

và trụ trì các chùa đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, tích cực vận động các chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", thi đua xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã đến thăm, chúc mừng Đại đức Thích Thanh Mãn, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện

Quỳnh Phụ, trụ trì chùa Khánh Sơn, xã Quỳnh Giao; Đại đức Thích Thanh Nghĩa, đại biểu HĐND huyện Quỳnh Phụ, trụ trì chùa Tây Long, xã Quỳnh Giao; Ni trưởng Thích Đàm Tháo, trụ trì chùa Trung Long, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ). Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Hưng Hà đã đến thăm, chúc mừng Đại đức Thích Thanh Chương, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hưng Hà, trụ trì chùa Báo Quốc, xã Canh Tân; sư cô Thích Đàm Gấm, Phó Trưởng

ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hưng Hà, trụ trì chùa Phúc Lâm, xã Chi Lăng. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện Thái Thụy thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Tú, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thái Thụy, trụ trì chùa Phúc Lâm, xã Thái Phúc; Đại đức Thích Thanh Ngọc, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thái Thụy, trụ trì chùa An Phú, xã Thụy Dũng; Đại đức Thích Thanh Lợi, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thái Thụy, trụ trì chùa Phú Xuân, xã Thụy Trinh.

Tại các nơi đến thăm, chúc mừng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử một mùa Phật đản vui tươi, an lạc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Đại diện các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử đã phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, các ngành đã quan tâm sâu sắc đến giáo hội Phật giáo trong tỉnh, góp phần để giáo hội Phật giáo ngày càng lớn mạnh và làm tròn bổn phận của mình.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VŨ THỤ Triển khai nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên



Công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam lựa chọn các mặt hàng với giá ưu đãi.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp có các mặt hàng (lương thực, thực phẩm, điện tử, hàng tiêu dùng...) bán với giá ưu đãi giảm từ 15 - 50% để phục vụ người lao động. Đến nay, việc bán hàng ưu đãi đang được triển khai tại 3 doanh nghiệp với trên 4.000 đoàn viên công đoàn. Từ nay đến cuối năm, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu với chủ sở hữu lao động để đẩy mạnh việc triển khai các chương trình phúc lợi xã hội, qua đó giúp người lao động tiếp cận được với các chính sách trợ giúp xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG

Lộn xộn thị trường gas

Mặt hàng gas đang là nhu cầu thiết yếu đối với mỗi gia đình cả ở khu vực nông thôn và thành thị, do đó thị trường gas thời gian qua hoạt động rất sôi động. Tuy nhiên, bên cạnh đó tình trạng buôn bán, sản xuất gas đang có những dấu hiệu thật giả lẫn lộn, khiến người tiêu dùng thiệt hại về kinh tế cũng như gây mất an toàn về cháy, nổ. Đây là vấn đề đang rất "nóng" trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện như gas hiện nay, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh tay, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Việt Nam gas, Siam gas... Làm việc với cơ quan công an, lái xe Chương Mậu Thiện không xuất trình được bất cứ hóa đơn cũng như các chứng từ sổ hàng trên và chủ cơ sở là ông Vũ Đình Thi không xuất trình được các giấy tờ cấp phép liên quan đến việc sang chiết gas. Trung tá Nguyễn Quốc Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh đã bắt quả tang một vụ sang chiết gas giá với số lượng lớn ở một cơ sở tại thôn Hiệp, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ). Chủ cơ sở trên là ông Vũ Đình Thi, sinh năm 1985, trú tại xã An Mỹ (Quỳnh Phụ). Cơ quan công an đã phát hiện xe bồn biển kiểm soát 29C-677.01 có dán logo Công ty TNHH Một thành viên Gas VENUS, có địa chỉ số 99, ngõ 158, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình (Hà Nội), do lái xe Chương Mậu Thiện, sinh năm 1972, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện (Hải Dương) điều khiển, trên xe có khoảng 9 tấn gas đang có hành vi sang gas vào trong bốn chứa tại kho hàng của ông Thi. Qua kiểm tra tại cơ sở trên, lực lượng công an phát hiện bên trong có một bồn chứa gas 4,5 khối, 557 bình gas, trong đó nhiều bình đã sang chiết gas dân nhậm các cơ quan chức năng. Những sai phạm trong việc kinh doanh gas khiến cả doanh nghiệp và người

tiêu dùng cũng thiệt hại. Nhiều hãng gas lớn trên địa bàn tỉnh cho biết gần đây bị mất khách hàng, lượng tiêu thụ giảm từ 20 - 30%. Chủ của hàng gas tại Hồng, xã Minh Khai (Vũ Thư) cho biết: Thời gian gần đây, có một số người lạ đến mời chào công việc với giá thấp hơn các hãng gas, điều quan tâm là gas gì cũng có, làm nghề kinh doanh mà không kiểm tra, kiểm soát lập tức họ báo về cơ sở tẩu tán tang vật. Do đó, để đấu tranh có hiệu quả với những đối tượng này rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng. Những sai phạm trong việc kinh doanh gas khiến cả doanh nghiệp và người

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh cho biết: Điều đáng lo ngại là trong số những bình gas thất thoát có nhiều bình đã hết niên hạn sử dụng hoặc đến hạn tái kiểm định, nguy cơ mất an toàn rất cao (theo quy định bình gas trong thời hạn 5 năm sẽ phải kiểm định thủy lực một lần để bảo đảm độ an toàn về cháy, nổ). Việc gas giá bán tràn lan thị trường hiện nay, khi xảy ra sự cố khó có thể quy trách nhiệm cho ai, bởi khi bình gas đã bị giật mangan co ra để sử dụng thì sẽ không thể xác định được thật hay giả. Ông Nguyễn Văn Nghiên, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) cho biết: Những sai phạm mà các chủ cơ sở thường lợi dụng là kinh doanh gas không rõ nguồn gốc, không có tem mác rõ ràng, dùng bình gas của các

hãng chính thống tự sang chiết gas không rõ nguồn gốc. Thời gian qua, các cơ quan chuyên môn đã phát hiện nhiều vỏ bình gas của hầu hết các hãng gas có thương hiệu trên thị trường bị sang chiết trái phép. Để ngăn chặn việc gian lận trong mặt hàng này, thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, các đội nghiệp



Lực lượng công an thu nhiều bình gas sang chiết trái phép.

vu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực tế, không phải đến giờ thị trường gas mới bộc lộ những lộn xộn, khó quản lý, kiểm soát. Vì vậy, để giải quyết tận gốc tình trạng này, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phải làm

thường xuyên và liên tục, tránh tình trạng "ném đá ao bèo". Đối với người tiêu dùng quan tâm hơn đến bình gas mình sử dụng, nên mua sản phẩm gas có nhãn hàng hóa đầy đủ, ghi rõ nguồn gốc, còn người niêm phong và cần để nghị cơ sở bán gas cấp bảo hiểm khi sử dụng gas theo quy định.

VŨ TIẾN